



ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-2259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 หน้า 18 มูลค่าข่าว 151,962.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กบกพร่องทางการได้ยิน รักษาได้ด้วย ‘ประสาทหูเทียม’



น้องๆ ที่ได้รับการรักษาด้วยประสาทหูเทียมจนหายเป็นปกติ



ปิติ



สรเทพ

คน บ้านเราจะพามารักษาขาดตอนเด็กอายุ 3-4 ขวบ อาจเพราะรู้ช้า หรือบางรายอาจจะปฏิเสธการรักษา ขอแนะนำให้พาดังกล่าวรีบมาตรวจทดสอบการได้ยิน หลังจากนั้นให้สังเกตเมื่อพูดคุยกับลูก โดยลองเรียกเขาจากด้านหลัง ถ้าเขาไม่ตอบเสียงเรียกก็อาจจะมึนอะไรผิดปกติ หรือเมื่อเด็กอายุ 1 ขวบแล้วยังไม่เรียกพ่อ แม่ ควรนำเด็กมาตรวจการได้ยินเสียง อย่างช้าไม่เกินขวบครึ่ง อย่าปล่อยให้ประสาทหูเสื่อมจนกลายเป็นหูหนวก จะไม่สามารถรักษาได้ ในรายที่ประสาทหูเสื่อมไม่มาก ให้ใช้เครื่องช่วยฟัง แล้วฝึกพูด ฟัง ฟัง ก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้

สรเทพ โรจน์พจนารัช กรรมการและผู้อำนวยการก่อตั้งชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากชมรมเล็กๆ เรากำลังจะจัดตั้งเป็น “สมาคมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย” ในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า ต้องขอบคุณ “ทีเอ็มบี” ที่ให้การช่วยเหลือในหลายด้าน

สำหรับผู้มีภาวะบกพร่องทางการได้ยิน สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมประสาทหูเทียมฯ ติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก ชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย

“**อ** การเด็กแรกเกิดที่มีภาวะบกพร่องทางการได้ยินเสียง หากไม่มีการตรวจทดสอบการได้ยิน หรือหมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมเด็ก โดยผู้ปกครองเด็กไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลย จะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเด็กมีความผิดปกติหรือไม่ และกว่าที่จะรู้ เด็กก็มีอายุ 3-4 ขวบแล้ว ทำให้พัฒนาการการได้ยินของเด็กช้าออกไป และเสี่ยงต่อการเป็นโรคหูหนวกที่ไม่อาจรักษาได้ หากปล่อยไว้นานเกินไป”



ผศ.พญ.จรินทร์

ผศ.พญ.จรินทร์ สิริสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาโสต สอน นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ และแพทย์ที่ปรึกษาในชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทยได้กล่าวภายในงาน “ทีเอ็มบี” ส่งมอบโครงการมิราเคิลออฟชาวดิ ให้แก่ “ชมรมประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย” โดยได้ **ปิติ ดันจเกษม** ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทีเอ็มบี เป็นผู้ส่งมอบโครงการ

ผศ.พญ.จรินทร์กล่าวว่า เด็กที่มีปัญหาการได้ยินเสียง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งครรภ์ของคุณแม่แล้วดูแลตัวเองได้ดีแค่ไหนจากการตรวจเด็ก 1,000 คน พบว่ามีปัญหา 3